

PHỤ NỮ ĐẮK LẮK
BƯỚC TIẾP NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VỀ VANG
(Tài liệu tuyên truyền Đại hội phụ nữ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Lịch sử truyền thống 86 năm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn gắn liền với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Trước những biến đổi của lịch sử và thời đại, tổ chức và hoạt động của Hội luôn củng cố vững chắc và từng bước phát triển. Là một tổ chức quần chúng, Hội đã đoàn kết, giáo dục giác ngộ chính trị cho các tầng lớp phụ nữ, động viên các thế hệ phụ nữ cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tham gia tích cực vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên lĩnh vực nào phụ nữ đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có những hy sinh thầm lặng và to lớn. Phụ nữ Việt Nam luôn xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: *“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”*.

Gắn liền với lịch sử và phong trào PN Việt Nam, phong trào PN tỉnh Đắk Lắk cũng không ngừng lớn mạnh. Ngay từ những năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, PN các dân tộc tỉnh nhà đã tích cực tham gia hoạt động cách mạng và đạt nhiều chiến công hiển hách. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tổ chức Hội và phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, thử thách, hiểm nguy, bám đất, bám buôn thay chồng nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ, gánh vác công việc gia đình, sản xuất, phục vụ chiến đấu, nuôi dẫu cán bộ, làm cơ sở vững chắc cho cuộc kháng chiến trường kỳ. Dù ở lĩnh vực nào, phụ nữ Đắk Lắk luôn tỏ rõ bản lĩnh của mình trong cuộc đấu tranh trực diện với kẻ thù. Cùng với phong trào đấu tranh cách mạng của phụ nữ cả nước, năm 1945, phụ nữ Đắk Lắk thành lập tổ chức *“Hội phụ nữ Cứu quốc”*, tại Buôn Săm, Buôn Trinh thuộc Buôn Hồ. Sáng ngày 25/8/1945 tại nhà chị Lê Thị Điểm đã diễn ra cuộc họp của phụ nữ tỉnh với nội dung: thành lập Hội phụ nữ và bầu Ban chấp hành Hội phụ nữ Cứu quốc tỉnh. Hội nghị đã bầu chị: Trần Thị Tư làm Bí thư Hội phụ nữ Cứu quốc, chị Tham Hiến làm Phó Bí thư, chị Bùi Thị Nguyệt làm thư ký.

Trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các tầng lớp phụ nữ Đắk Lắk luôn thể hiện phẩm chất sáng ngời của phụ nữ Việt Nam *“Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”*, nhiều chị đã dũng cảm hy sinh, là tấm gương sáng về tinh thần, khí tiết cách mạng, trung kiên với Đảng, với dân. Đại thắng Mùa xuân năm 1975 đã khép lại trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giữ nước. Phụ nữ Đắk Lắk lại tiếp tục mở ra trang sử mới về chủ nghĩa anh hùng cách mạng gắn liền với 15 kỳ Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đắk Lắk. Mỗi kỳ Đại hội là mốc son đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của tổ chức Hội LHPN tỉnh nhà. Với các phong trào thi đua: *“Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”*; *“Đền ơn đáp nghĩa”*; *“Quà xuân chiến sỹ”*; 2 cuộc vận động lớn: *“Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”* và *“Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em bỏ học”*; Cuộc vận động *“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”* góp

phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phong trào “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Mái ấm tình thương”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Mỗi chi Hội một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm”, “Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân ái, chia sẻ giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Phụ nữ Công an học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Nữ công chức, viên chức “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Hội. Với trên 5 ngàn hội viên và 2.000 cán bộ Hội (năm 1975) đến nay có 287.194 hội viên chiếm 75,32% trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên và 16.000 cán bộ Hội các cấp (tính đến năm 2016). Bộ máy tổ chức Hội các cấp được kiện toàn, bố trí sắp xếp gọn nhẹ, chất lượng hoạt động được nâng lên. Đội ngũ cán bộ được trẻ hóa và được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa các chức danh, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động của tổ chức Hội.

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực: trong phát triển kinh tế, các cấp Hội đã tín chấp trên 1.178 tỷ đồng, giúp cho 58.010 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế; có 11.344 phụ nữ nông thôn học nghề, trong đó có 2.557 phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Sau học nghề, đã có 3.947 chị tự tạo việc làm ngay tại gia đình, 4.334 chị được các cấp Hội giới thiệu có việc làm ổn định. Vận động xây dựng 140 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với tổng trị giá 4.360.950.000đồng; sửa chữa 26 căn nhà dột nát, trị giá 143.000.000đồng; trao 554 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập với số tiền là 469.000.000đồng. Thông qua các hoạt động này, có 4.537 hộ PN làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 17% năm 2011 xuống 12% năm 2015. Trong lĩnh vực gia đình, các cấp Hội đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “*Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt*” góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, thực hiện hiệu quả phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*”.

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được các cấp Hội phối hợp với ngành Công an triển khai Nghị quyết Liên tịch số 01 về “*Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội*” giai đoạn 2012 - 2017, xây dựng 78 CLB thu hút 4.145 thành viên tham gia. Phong trào kết nghĩa được các cấp Hội đẩy mạnh, đến nay có 721 chi Hội PN dân tộc kinh kết nghĩa với 451/609 chi Hội PN buôn đồng bào DTTS, có 134 hộ gia đình PN dân tộc Kinh kết nghĩa với 136 hộ gia đình phụ nữ DTTS, phụ nữ có đạo; tạo mối quan hệ mật thiết, gần gũi góp phần xây dựng chi Hội đảm bảo “An toàn về an ninh trật tự” trong khu dân cư. Các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,

phát hiện và giải quyết các vấn đề ở cơ sở; đề xuất, kiến nghị, thông tin kịp thời với cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ.

Phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động hạng Nhì (1980); Huân chương lao động hạng Ba (1996); Huân chương lao động hạng Nhất (2006); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2012), 4 năm (2011 - 2015) được Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, nhiều Bằng khen của Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng thưởng. Nhiệm kỳ 2011- 2016, có 1.718 tập thể, cá nhân phụ nữ được các cấp Hội, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Bước vào nhiệm kỳ mới (2016 - 2021), Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tích cực hưởng ứng Năm thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 02 Công trình thi đua: “100 con bò sinh sản - chung tay cùng phụ nữ nghèo” và “100 công trình vệ sinh” hỗ trợ phụ nữ nghèo, với phương châm hoạt động “*Mỗi chi Hội một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh*” và lập thành tích chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI sẽ được diễn ra từ ngày 02 đến ngày 04/11/2016 với sự tham gia của 305 đại biểu chính thức đại diện cho 287.194 hội viên, với tinh thần “*Tự tin - đổi mới - bình đẳng - phát triển*”, các cấp Hội phụ nữ tỉnh nhà quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tập trung thực hiện: 3 Khâu đột phá, một phong trào thi đua, 02 cuộc vận động, 3 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:

Khâu đột phá:

1- Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền ban hành tháo gỡ cơ chế chính sách liên quan đến phụ nữ, công tác Hội.

2- Tập trung mở rộng các loại hình tập hợp phụ nữ tham gia hoạt động của Hội, chú trọng phụ nữ trí thức, doanh nhân, tiểu thương.

3- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng các mối quan hệ trong hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số bình đẳng và tiến bộ.

Phong trào thi đua: Tiếp tục phát động, tổ chức, triển khai chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*”

Hai Cuộc vận động: “*Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang*”; “*Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch*”

Ba nhiệm vụ trọng tâm:

Nhiệm vụ 1: Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ 2: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững. Tiếp tục đầu tư, hỗ trợ cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, tập trung giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, vận động phụ nữ giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và điều kiện địa phương.

Nhiệm vụ 3: Tăng cường xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Coi trọng việc củng cố tổ chức Hội cơ sở, chỉ đạo tốt Đại hội PN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ XVI.